

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp dân cư, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 20.941 tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2016, đạt cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ giai đoạn 2012 - 2016, cao hơn bình quân chung cả nước, thuộc nhóm dẫn đầu các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 53.790 tỷ đồng, tăng 9,45%, trong đó sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,19%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,75%, dịch vụ tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước (không kể ghi thu, ghi chi) ước thực hiện 9.314 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016; tổng chi cần đối ngân sách địa phương ước thực hiện 5.339 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán năm, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường với tổng khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước giải ngân đạt 1.982 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2016. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo

thường xuyên, quyết liệt. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với việc thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND và chương trình công tác năm 2017, 6 tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã báo cáo UBND tỉnh 11 nhiệm vụ, hoàn thành 10 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ và xin chuyển sang thực hiện trong 6 tháng cuối năm 9 nhiệm vụ. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh được giao phân bổ chi tiết 5.009,645 tỷ đồng, trong đó năm 2016 đã phân bổ 1.434,6 tỷ đồng, năm 2017 đã phân bổ 1.506,586 tỷ đồng và kế hoạch vốn giai đoạn 2018 - 2020 là 2.068,459 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 916,459 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã 1.152 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo các báo cáo và tờ trình được xây dựng, đồng thời tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được của ngành, địa phương mình và nêu những kiến nghị, đề xuất để đạt được kết quả ở mức cao nhất, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra; yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, chỉnh sửa để trình hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần



Ảnh: THU THỦY

thực hiện trong thời gian tới: Về kinh tế, tập trung chỉ đạo tích cực thực hiện thắng lợi để án sản xuất vụ mùa, vụ đông; chú ý bảo đảm cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tuân thủ các nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành; khuyến khích các địa phương tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín, khuyến khích tích tụ đất đai, hình thành các HTX kiểu mới, mô hình liên kết sản xuất; đẩy mạnh phối hợp giúp đỡ nhà đầu tư trong thực hiện các bước, hoàn thiện các thủ tục nhằm hiện thực hóa các đề án, dự án đầu tư vào tỉnh đã được ký kết; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất; tập trung rà soát, tham mưu, giải quyết một cách thực chất những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là những kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tổ chức được 5/2017; khẩn trương đơn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng cam kết; ngành Công Thương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phát triển công

nghiệp, để án điều chỉnh, bổ sung phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; ngành Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai và môi trường, tinh trạng khai thác tài nguyên đất, cát trái phép. Trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện nhất quán chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức thu đầu tư; thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua; thực hiện nghiêm dự toán ngân sách, kiên quyết không chi ngoài dự toán nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm; ngành Thuế cần khẩn trương rà soát, đôn đốc công tác thu ngân sách, bảo đảm vượt kế hoạch thu hàng tháng, kiên quyết xử lý trường hợp chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối mới giáo dục, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác khám chữa

bệnh, kinh doanh thuốc, vật tư y tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tiếp dân đúng lịch, giải quyết tốt những kiến nghị của người dân; duy trì và phát huy hiệu quả đường dây nóng của các sở, ngành và các địa phương, chủ động giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh dồn đẩy lên cấp trên, mọi vấn đề phải được giải quyết theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, duy trì nghiêm các quy chế, quy định của các ngành và các cấp; thường xuyên rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, để xuất cải giảm các thủ tục không cần thiết; chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 26/6, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp, nghe và cho ý kiến về chương trình hành động của người dự tuyển chức danh Ủy viên Hội đồng quản lý, Giám đốc Quý đầu tư phát triển Thái Bình; chương trình hành động của người dự tuyển chức danh người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe chương trình hành động của người dự tuyển chức danh Ủy viên Hội đồng quản lý, Giám đốc Quý đầu tư phát triển Thái Bình và chương trình hành động của người dự tuyển chức danh người đại diện phần

vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình. Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng viên, các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã đặt câu hỏi liên quan đến thực tiễn công tác cũng như nội dung liên quan đến các vị trí chức danh cần tuyển chọn. Đây là bước trong quy trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo với mục đích nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn cán bộ.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã bỏ phiếu, thống nhất bổ nhiệm ông Vi Văn Đại vào chức danh Ủy viên Hội đồng quản lý, Giám đốc Quý đầu tư phát triển Thái Bình và bà Nguyễn Thị Lan vào chức danh người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình.

PHẠM HƯNG

DÂNG HƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương cách mạng kiên trung của người chiến sĩ cộng sản, của giai cấp công nhân Việt Nam; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của các thế hệ CCB và đoàn viên thanh niên, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng, cùng chung tay góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương.

Đổi mới công tác huấn luyện dân quân binh chủng

Những năm qua, công tác huấn luyện lực lượng dân quân binh chủng đã được cơ quan quản lý các cấp quan tâm, đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Những ngày cuối tháng 6, trên thao trường, lực lượng dân quân binh chủng thành phố Thái Bình say sưa huấn luyện theo từng chuyên ngành. Đợt đầu, Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện dân quân chuyên ngành võ trính sát, súng máy phòng không 12,7mm, súng cối 82mm và 60mm. Thiếu tá Đỗ Quang Hiến, Trợ lý Tham mưu Ban CHQS thành phố cho biết: Quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 100%, ý thức tổ chức tốt. Quá trình huấn luyện, cán bộ đơn vị theo sát, nắm chắc yếu lĩnh, động tác của từng chiến sĩ để kịp thời chấn chỉnh những mất yếu. Kết thúc đợt huấn luyện, Ban CHQS thành phố phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

Dân quân Nguyễn Văn Quyết, Trung đội trưởng Trung đội cối 82mm phường Kỳ Bá - người có thâm niên 21 năm tham gia lực lượng dân quân binh chủng cho biết: Khi có lệnh tập trung huấn luyện, tất cả đều tham gia đúng thời gian quy định. Dù mỗi năm huấn luyện trong khoảng thời gian ngắn nhưng chúng tôi luôn tập trung



Dân quân binh chủng thành phố Thái Bình tham gia huấn luyện năm 2017.

cao độ, nắm vững lý thuyết, tuân thủ thực hành để nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian này, không chỉ dân quân binh chủng của thành phố Thái Bình tham gia huấn luyện mà hầu hết các địa phương trong tỉnh đều tổ chức huấn luyện cho lực lượng này. Hàng năm, công tác huấn luyện được chia làm hai đợt tùy theo địa bàn, kế hoạch cụ thể của cơ quan quân sự các huyện, thành phố. Trung tá Trần Văn Huân,

Trưởng ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh cho biết: Dân quân binh chủng là một thành phần của lực lượng dân quân, tự vệ địa phương, có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nâng cao chất lượng dân quân binh chủng được các địa phương, cơ quan quân sự các huyện, thành phố quan tâm. Toàn tỉnh hiện biên chế báo đảm 8/8 huyện, thành phố có trung đội dân quân binh chủng, 100% xã,

phường, thị trấn có biên chế tổ, đội dân quân binh chủng. Nét mới trong công tác huấn luyện dân quân binh chủng năm nay chính là việc tổ chức huấn luyện theo cụm, chuyên ngành các binh chủng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nội dung. Hiện nay, nhiều địa phương đang tổ chức huấn luyện theo các chuyên ngành: pháo binh, công binh, trính sát, y tế, phòng không, hóa học, thông tin. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật

được xác định là yếu tố tiên quyết. Theo ghi nhận, ở các địa phương như Đông Hưng, Kiến Xương, thành phố Thái Bình, việc chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án bài giảng được thực hiện chu đáo, đầy đủ. Các địa phương còn thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân binh chủng bảo đảm số lượng phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là phẩm chất đạo đức, chính trị của mỗi đồng chí. Quá trình huấn luyện thực hiện theo phương châm "ôn cũ, học mới", đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính.

Đồng chí Trưởng ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện sát tình hình thực tế, huấn luyện từ thấp đến cao theo các đối tượng huấn luyện. Các đơn vị phấn đấu kết quả huấn luyện nội dung kỹ thuật chuyên ngành, kỹ thuật phân đội đạt loại khá trở lên. Bên cạnh đó, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng dân quân, tự vệ, trong đó có dân quân binh chủng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

TẮT ĐẠT

Xác định 9 đối tượng rải phao thí trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Công an huyện Vũ Thư đã xác định được nhóm đối tượng rải phao thí trước điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi trong ngày thi cuối kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, đó là 9 học sinh lớp 12A2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư.

Nhóm học sinh trên khai nhận: Buổi thi sáng ngày 24/6/2017, tại điểm thi Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư, một số thí sinh có mang theo tài liệu nhưng không sử dụng. Sau khi kết thúc 2 môn thi Lịch sử và Địa lý, nhóm học sinh này ra về, đi trên 4 xe máy và 1 xe đạp điện qua khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Trãi và ném tài liệu xuống trục đường trước cổng trường. Mục đích các học sinh rải tài liệu trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi là để vui đùa.

Công an huyện Vũ Thư đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

P.V

VŨ THƯ

Xét xử lưu động 2 vụ án ma túy

Ngày 15/6/2017, tại hội trường UBND xã Hòa Bình (Vũ Thư), Viện Kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 17/3/2017, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư), Trần Văn Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa có hành vi tàng trữ trái phép 0,3045 gam heroin để sử dụng cho bản thân.

Vụ thứ hai, khoảng 10 giờ ngày 11/4/2017, tại khu vực Trại Y tế xã Trung An (Vũ Thư), Trần Cao Dương, sinh năm 1967, trú tại thôn Quán Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) có hành vi tàng trữ trái phép 0,3511 gam heroin, mục đích để sử dụng cho bản thân.

Trước những chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quỳnh 2 năm 3 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Trần Cao Dương 2 năm 6 tháng tù.

DẶNG HỒ LÍNH

(Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư)

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Xử lý 529 vụ vi phạm

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng QLTT còn tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh không kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Đặc biệt, Chi cục đã phát động phong trào thi đua ngày từ đầu năm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng QLTT với phương châm ổn định và phát triển thị trường trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng. Kết quả, đến ngày 20/6 các đội QLTT đã kiểm tra 1.266 lượt, xử lý 529 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng.

THU THỦY

Ra mắt mô hình thôn làng an toàn - đoàn kết - không ma túy

Chiều ngày 26/6, thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) tổ chức ra mắt mô hình thôn làng an toàn - đoàn kết - không ma túy.

Tham gia mô hình có 15 thành viên là cán bộ, đảng viên, trưởng các đoàn thể của thôn. Các thành viên có nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an xã xử lý các thông tin liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của địa phương cũng như tác hại của ma túy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn; làm tốt công tác đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Thôn Hùng Việt có 243 hộ với 797 nhân khẩu. Nhiều năm thôn là địa bàn không có người sử dụng ma túy. Tuy nhiên, thời gian qua, do tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đông Hoàng diễn biến phức tạp, tình trạng nghiện hút ma túy tuy đã được kiểm chế nhưng vẫn chưa được đẩy lùi triệt để. Việc ra mắt mô hình nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong thôn, xã hiểu đầy đủ về ma túy, tác hại của ma túy đến sức khỏe của con người, các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

DUNG THỦY

LỜI CẢM TẠ

Về lễ tang cụ: Phạm Ngọc Kinh, sinh năm 1920.

Quê quán: Xã Tây Giang, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Trú quán: Số nhà 17, ngõ 93, phố Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Lão thành cách mạng, học hiệu 70 năm tuổi Đảng. Nguyên Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình, nguyên Bí thư huyện Tiên Hải, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban vật giá tỉnh Thái Bình, nguyên Trưởng ty Thương nghiệp tỉnh Thái Bình.

Từ trần: 15 giờ 35 phút ngày 21/6/2017 (tức ngày 27/5 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 98 tuổi

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ:

- Sở Tài chính, Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
- Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

- Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

- Chi bộ, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và bà con dân phố tổ 31 phường Trần Lãm

- Dòng họ Phạm tộc, dòng họ Tạ tộc xã Tây Giang

- Các địa phương, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nơi các con cháu cư sinh sống, công tác và học tập

- Họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa cụ Phạm Ngọc Kinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong tang gia không tránh khỏi sơ suất, gia đình kính mong được lượng thứ.

Thay mặt gia đình:

Trưởng nam: Phạm Đông Chuẩn

Cùng các anh chị em, con cháu đồng cảm tạ!